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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น 
…………………………….. 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ. ดร. มุกดา สีตลานุชิต  ที่ปรึกษา 

2. อ. ดร. พรรณี ไพศาลทักษิน  ประธาน 

3. อ. สมจิตร สิทธิวงศ ์  รองประธาน 

4. อ. คนึงนิตย์ สุบรรพวงศ์  กรรมการ 

5. อ. อุษณีย์ วรรณาลัย  กรรมการ 

6. อ. ดร. เสาวภา   เด็ดขาด   กรรมการ 

7. อ. จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง  กรรมการ 

8. อ. รุ่งกาญจน์ วุฒิ   กรรมการ 

9. อ. ดร. ปิยธิดา จุลละปีย  เลขานุการ 

10. อ. พวงเพชร ใจอิน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระการประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งจากที่ปรึกษาและประธาน 

๑. ผู้อ านวยการแจ้ง PA เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถาบันพระบรมราชชนกที่ก าหนดให้วิทยาลัย
น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ขึ้น website ของ สบช. ๑ เรื่องต่อปี ส าหรับช่วงเวลาและขั้นตอนใน
การน าข้อมูลขึ้น website นั้น ขอให้ทางวิทยาลัยฯ ประสานอีกครั้ง 
          มติที่ประชุม    รับทราบ 

 ๒. ผู้อ านวยการขอให้พิจารณาใช้การจัดการความรู้ในการบริหารความเสี่ยงด้วย 

          มติที่ประชุม    รับทราบ 

 ๓. อ.ดร.พรรณี ทบทวนการจัดการตามรู้ตามเกณฑ์ของ สกอ. ที่จะต้องมีอย่างน้อย ๒ พันธกิจ คือ 

ผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

          มติที่ประชุม    รับทราบ 

 ๔. อ.ดร.พรรณี ให้ข้อมูลว่าได้แจ้งในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ว่าที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือก าหนด

ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย และได้ประเด็น

ความรู้ที่จะน ามาสู่การท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓ 



 ๒ 

ประเด็นซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย และด้านระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย 

ได้แก่ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต  ประเด็นเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจ และ

การพัฒนาบัณฑิตและอัตลักษณ์ตามกรอบ TQF และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 ด้านการวิจัย ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและจริยธรรม 

 ด้านระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ

การ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสายสนับสนุน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม     

    - 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 - 

วาระท่ี ๔ เรื่องหารือ 

 ๑. อ.ดร.พรรณี แจ้ง PA การจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ และหารือการคิดคะแนนในวงรอบ พ.ย. 

๕๕ – เม.ย. ๕๖ 

          มติที่ประชุม    เห็นว่าควรใช้เกณฑ์ข้อ ๑ – ๓ ในการประเมิน ซึ่งข้อ ๑ และ ๒ จะปรากฎอยู่ใน

แผนการจัดการความรู้ซึ่งทุกคนได้โดยอัตโนมัติ และเพ่ิมข้อ ๓ คือเอกสารจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ

ประเด็นอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

 ๒. อ.ดร.ปิยธิดา หารือเรื่องการน าผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่อง        

การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ   

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 มติที่ประชุม   

           - ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ขอบเขตการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่

จ าเป็น และเป้าหมายการจัดการความรู้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องการ

จัดการความรู้ เ พ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศวันที่  ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลประกอบ            

การพิจารณา  

           - ในปีนี้ขอให้ด าเนินการในลักษณะการจัดการความรู้เต็มรูปแบบ ๒ พันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตและการ

วิจัย ส าหรับ ด้านระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย อาจพิจารณาด าเนินการเต็มรูปแบบในลักษณะการจัดการ

ความรู้ในปีต่อไป 



 ๓ 

          - พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  ก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ๑) การสอน

การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และ ๒) การเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการสอบข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส าหรับนักศึกษา 

            - พันธกิจด้านการวิจัย ก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ ๑ เป้าหมาย คือ การพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ด้านการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๓. อ.ดร.ปิยธิดา หารือเรื่องการด าเนินงานของเป้าหมายการจัดการความรู้เรื่องการสอนการใช้

กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการนั้น ได้เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้วเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

นักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ และได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบกับ

กรรมการการจัดการความรู้อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยแล้ว 

 มติที่ประชุม   

 - รับทราบและขอให้บรรจุในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๖  และขอให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มงานที่ เป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ ไปด าเนินการ             

ท าแผนปฏิบัติการส่งให้เลขาฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการการจัดการ

ความรู้ของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๔.  อ. ดร. ปิยธิดา น าเสนอและหารือเรื่องแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนการจัดการ
ความรู้  

          มติที่ประชุม    เห็นด้วยในกิจกรรมต่างๆ ส าหรับกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีนั้นขอให้เป็น
ลักษณะกึ่งน าเสนอและกึ่งประกวดโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ข้อชี้แนะด้วยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และมอบเกียรติบัตรแก่ทุกหน่วยงานย่อยที่น าเสนอเพ่ือแสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
     ไม่มี 

   
 ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

นางสาวปิยธิดา จุลละปีย เลขาฯ 
                                นางสาวพวงเพชร   ใจอิน    ผู้ชว่ยเลขาฯ



 4 

 


